



Title :	มฟล. ครบรอบ 14 ปี จัดกิจกรรมในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 25 ก.ย. 55
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ไชยทรายนิล ปีที่ 24 ฉบับที่ 0451 หน้า 6
Date :	เดือน ตุลาคม 2555



สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง

มฟล.ครบรอบ 14 ปี จัดกิจกรรมในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 25 ก.ย. 55



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 กันยายน 2555 โดยมีกำหนดการในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 160 รูป ณ ลานดาว จากนั้นประกอบพิธีถวายสักการะพระราชนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีทางศาสนา ณ หอประชุมสมเด็จย่า ก่อนเข้าสู่กิจกรรมที่ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะได้รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมาแก่ประชาชน ส่วนในช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมเปิดตัวโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างเป็นทางการ พร้อมมีการจัดเสวนา เรื่อง “ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกกับการดูแลสุขภาพในยุคปัจจุบัน”, ชมสาธิตการรักษาด้วยการฝังเข็มคลายพังผืด โดยแพทย์จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และศาสตร์การแพทย์ทางเลือก ได้แก่ ฝังนิ้วบำบัด ฝังเข็ม ครอมแก้วสกลเวลา

“เกือบทุกสาขาวิชาพบว่าได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ทำให้ได้นักศึกษาเกินเป้าหมาย ทั้งนิติศาสตร์ การจัดการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ สาขาที่มีการแข่งขันสูงคือ พยาบาล ภาษาอังกฤษ จีนธุรกิจ วิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างไรก็ตามแม้จำนวนรับจะเกินเป้า แต่ มฟล. ก็ได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เพียงพอต่อนักศึกษาที่สนใจเข้าเรียน มฟล. นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเปิดการเรียนการสอนในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ในเร็ววัน ขณะนี้ได้นำเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว อยู่ระหว่างการจัดวาระการพิจารณา โดยปีแรกจะรับจำนวน 32 คน”



สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง

มพล.ครบรอบ 14 ปี จัดกิจกรรมในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 25 ก.ย. 55



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) จัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 กันยายน 2555 โดยมีกำหนดการในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 160 รูป ณ ลานดาว จากนั้นประกอบพิธีถวายสักการะพระราชนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีทางศาสนา หอประชุมสมเด็จย่า ก่อนเข้าสู่กิจกรรมที่ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะได้รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมาแก่ประชาชน ส่วนในช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมเปิดตัวโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างเป็นทางการ พร้อมมีการจัดเสวนา เรื่อง “ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกกับการดูแลสุขภาพในยุคปัจจุบัน”, ชมสาธิตการรักษาด้วยการฝังเข็มสลายพังผืด โดยแพทย์จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และศาสตร์การแพทย์ทางเลือก ได้แก่ ฝังบัวบัต ฝังเข็ม ครอบแก้วสูญญากาศ อธิการบดี มพล. เปิดเผยถึงการรับนักศึกษาประจำปี 2555 ว่า ขณะนี้จำนวนรับผ่านการคัดเลือกระบบรับตรง โควตา และแอดมิสชันส์ รวมประมาณ 3,650 คน จากจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ 2,800 คน เป็นจำนวนที่มากเกินความคาดหมาย ซึ่งแต่ละปี มพล.จะกำหนดสัดส่วนการรับไว้เพื่อการสละสิทธิ์ประมาณ 25% แต่ปรากฏว่าปีนี้ อัตราการสละสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรอบแรกน้อยมาก เฉลี่ยประมาณ 10% เท่านั้น ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะ มพล.เปิดสาขาใหม่ด้านธุรกิจการบิน ทำให้มีนักศึกษาสนใจมากขึ้น

“เกือบทุกสาขาวิชาพบว่าได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ทำให้นักศึกษาเกินเป้าหมาย ทั้งนิติศาสตร์ การจัดการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ สาขาที่มีการแข่งขันสูงคือ พยาบาล ภาษาอังกฤษ จีนธุรกิจ วิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างไรก็ตามแม้จำนวนรับจะเกินเป้า แต่ มพล. ก็ได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เพียงพอต่อนักศึกษาที่สนใจเข้าเรียน มพล. นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเปิดการเรียนการสอนในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ในเร็วนี้ ขณะนี้ได้นำเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว อยู่ระหว่างการจัดวาระการพิจารณา โดยปีแรกจะรับจำนวน 32 คน”

